



วันที่ 6 - 12 มกราคม 2553

อีร์รีฟันธงราคาข้าวทรงตัวสูง ยืนระดับ 600 ดอลลาร์ต่อตัน

นายชามาเรन्दู โมฮันตี นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (อีร์รี) ระบุในรายงาน ที่เปิดเผยวานนี้ (11 ม.ค.) ว่า ราคาข้าวส่งออกมีแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ในระดับประมาณ 600 ดอลลาร์ต่อตัน ในระยะอันใกล้นี้ หลังภาวะแห้งแล้ง และน้ำท่วมหนัก ทำให้นาข้าวในอินเดีย และฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

"เป็นเรื่องที่แน่นอนว่า ที่จะพูดว่า ราคาข้าวจะไม่กลับไปอยู่ที่ระดับ 300 ดอลลาร์ต่อตันในเร็ววันนี้ และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับประมาณ 600 ดอลลาร์ต่อตันในระยะใกล้" นายโมฮันตี กล่าว แต่ไม่ได้ให้กรอบเวลาที่ชัดเจนแต่อย่างใด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีราคาข้าวเอเชียในไทย ทะยานขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 607 ดอลลาร์ต่อตัน จากระดับ 525 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อปี 2552 ผลจากการเข้าซื้อข้าวล่วงหน้าของฟิลิปปินส์ และความวิตกว่าอินเดียอาจกลายเป็นผู้นำเข้าข้าวสุทธิ หลังภัยแล้งสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตอย่างหนัก

ก่อนหน้านี้อองค์การอาหาร และเกษตรกรรม แห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ประเมินว่า ในช่วงปลายฤดูเพาะปลูกปี 2552-2553 ปริมาณข้าวสำรองทั่วโลกจะลดลง 2.7% มาอยู่ที่ 121.1 ล้านตัน เพราะหลายประเทศรวมถึงอินเดีย ฟิลิปปินส์ อิรัก เนปาล และปากีสถาน มีผลผลิตน้อยลง

อย่างไรก็ดี นายโมฮันตี ระบุว่า ปริมาณข้าวสำรองของปลายประเทศ ยกเว้นไทยจะไม่ออกสู่ตลาด แม้ในช่วงเวลาที่ราคาเริ่มทะยานสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งหากอินเดียปล่อยข้าวสำรองที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง 42 ล้านตัน เทียบกับความต้องการในประเทศที่ราว 25 ล้านตัน ก็จะช่วยบรรเทาความกังวลในตลาดไปได้มากทีเดียว เพราะจะเป็นการส่งสัญญาณว่า ประเทศเอเชียได้รายนี้ ไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวแต่อย่างใด

กระนั้นก็ตาม รายงานของสมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐ ซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่าฟิลิปปินส์อาจจำเป็นต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เพิ่มอีกราว 500,000-1 ล้านตัน เพิ่มเติมจากที่ซื้อมาแล้วในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ปร.บอร์ตอคส.รอใบสั่งพรทิวายกเลิกเช่าไซโล

นายวิวัฒน์ เลหาพูนรังสี ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ต อคส.) แถลงกรณีการจัดหาไซโลเพื่อเก็บรักษาข้าวของ อคส.ว่า มีความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนการยกเลิกสัญญา ขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือจากนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ แต่หากมีหนังสือมาจริงเขาก็พร้อมดำเนินการตามโดยให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาความเป็นไปได้เพื่อความรอบคอบและเป็นประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ข้อสัญญาไม่ได้ระบุเรื่องการเรียกร้องค่าปรับจากคู่สัญญาหากมีการขอยกเลิก ส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความเห็นว่าการทำสัญญาไม่มีความเหมาะสม นั้น นายวิวัฒน์ ชี้แจงว่า เป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องพิจารณาที่เจตนาของการกระทำ เบื้องต้นการจัดหาไซโลเพื่อเก็บรักษาข้าวเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ อคส.ซึ่งต้องพึ่งตัวเองได้

สำหรับนิติกรรมใน 2 ฉบับ ลงนามเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2552 เห็นว่า ส่วนที่ 1 คือสัญญาเช่าไซโลได้จัดทำถูกต้องตามรูปแบบ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด ได้พิจารณาร่างสัญญาแล้ว แต่เชื่อว่า ส่วนที่ 2 เอ็มโอยู ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด และเอ็มโอยู ยังไม่ผ่านบอร์ด อคส. ดังนั้น ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายหรือไม่ อย่างไร โดยให้หารือกับอัยการสูงสุด

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2552 อคส.ได้มีหนังสือตอบกลับ ไปยังบริษัท จีจีเอฟฯ เห็นพ้องตามที่บริษัทแจ้งขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ระหว่าง อคส.และจีจีเอฟ (ประเทศไทย) และ GGF Golden House ที่ได้ลงนามเมื่อ 9 ก.ย.52 ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญา ก่อนที่จะมีการประชุม แต่พบว่าบันทึกการประชุมไม่ได้ระบุถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด

"บอร์ดอนุมัติให้ทำสัญญา เพราะเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เคยทำมาและ อคส.มีอำนาจหน้าที่ในการทำธุรกิจ แต่เรื่องเอ็มโอยู ไม่มีผลทางกฎหมาย" นายวิวัฒน์ กล่าว

ด้านนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) ไปพิจารณายกเลิกสัญญาที่ อคส.ได้ทำกับบริษัท จีจีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดหาไซโลเก็บรักษาข้าว เนื่องจากที่ผ่านมา มีข้อครหาและสังคมมีความกังวลใจต่อความโปร่งใสในการดำเนินการ หากถึงขั้นที่จะทำต่ออาจจะเป็นปัญหา จึงเห็นควรให้มีการยกเลิก

"ในฐานะที่กำกับนโยบาย ได้สั่งการไปแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตาม ให้อะไรก็ทำอะไร ถ้าไม่ยกเลิก เดี่ยวดูว่า จะจัดการยังไง คนเราโตๆ กันแล้ว" นางพรทิวา กล่าว

ส่วนนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้น ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีจีจีเอฟ เป็นนามินีของต่างชาติหรือไม่ พบว่า มีต่างชาติถือหุ้นเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเข้าข่ายการเป็นนามินีจริง แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย ซึ่งได้สั่งการให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปตรวจสอบเชิงลึกต่อไปแล้ว โดยคาดว่าจะสรุปผลได้ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ และจะเสนอให้ รมว.พาณิชย์พิจารณาต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

"ปลายข้าวไทย"ไหลไปยูเวน หลังเปิดค้าเสรีอาฟต้า 1 ม.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังวันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 5 ประเทศได้ลดภาษีนำเข้าข้าวเหลือ 0% จากเดิมที่มีอัตราภาษีนำเข้า 5% แต่มีเพียงฟิลิปปินส์ให้โควตานำเข้าข้าวจากไทย 370,000 ตันในอัตราภาษี 0% เพื่อชดเชยการคงอัตราภาษีข้าวไว้ที่ 40% โดยบรรจุไว้ในรายการสินค้าที่ไม่ลดภาษี (เอ็กซ์คลูชันลิสต์) ขณะที่ 4 ประเทศอาเซียนใหม่ คือกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จะต้องลดภาษี 0% ในปี 2558

ทั้งนี้ ประเทศไทยหวังว่า AFTA จะช่วยขยายตลาดข้าวในประเทศอาเซียนได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ด้านการนำเข้า ทางรัฐบาลได้ออกประกาศมาตรการบริหารการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อกำหนดแนวทางติดตามดูแลการนำเข้าเฉพาะปลายข้าวและข้าวหักสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.นำเข้า-ส่งออก พ.ศ. 2522 โดยหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพื่อให้มีผลภายในเดือนกุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้าข้าวหลังจากการลดภาษี AFTA ในสัปดาห์แรก ยังไม่มีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามากนัก แต่การส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านกลับมีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากในช่วงปลายปี 2552 เวียดนามชนะการประมูลข้าวฟิลิปปินส์ถึง 4 ลอตต่อเนื่อง รวมปริมาณเบื้องต้น 1.45 ล้านตัน จากที่เปิดประมูล 1.9 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวในเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 25% ที่มีออร์เดอร์จากฟิลิปปินส์ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน ปรับตัวขึ้นไปถึงตันละ 600 เหรียญสหรัฐ หรือ 19,000 บาท สูงกว่าราคาข้าวไทยที่ซื้อขายกันเพียงตันละ 16,000 บาท

นายชาญชัย รักษารานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ปลายทางที่ใช้ภายในประเทศ เวียดนามมีไม่เพียงพอที่จะนำมาผสมเป็นข้าว 25% ส่งมอบ ฟิลิปปินส์จึงได้เร่งนำเข้าปลายข้าวจากประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะกัมพูชา ทำให้มีพ่อค้ากัมพูชาสั่งซื้อปลายข้าวผ่านจากพรมแดนติดกับไทย เพื่อส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาปลายข้าวปรับขึ้นจาก ก.ก.ละ 11 บาทในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่เป็น 13 บาทในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ โรงสีในพื้นที่ใกล้เคียงกับชายแดนก็ได้สั่งซื้อปลายข้าวจากนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น

"ปริมาณความต้องการปลายข้าวเวียดนามจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัน เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตข้าว 25% ส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะต้องใช้ ปลายข้าวในสัดส่วน 42% ผสมกับข้าวตันอีก 58% แต่ในการผลิตของเวียดนามสามารถ สีแปรข้าวเปลือกได้ 70% มีปลายข้าวเหลือเพียง 30% จึงต้องนำเข้าปลายข้าว ดังนั้น แนวโน้มราคาปลายข้าวน่าจะปรับขึ้นได้อีกถึง 14-15 บาท จากราคาสูงสุดที่เคยทำสถิติสูงสุดในปี 2551 ที่ปรับขึ้นไปถึง 21 บาท เพราะยังมีอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องทั้งอาหารสัตว์ แป้ง และเบียร์ ที่ต้องใช้ปลายข้าวเป็นวัตถุดิบ แต่ข้าวจะไหลออกไปตามชายแดน เพราะราคาเวียดนามสูง" นายชาญชัยกล่าว

นายชาญชัยกล่าวว่า การกำหนดมาตรการดูแลการนำเข้าข้าวภายใต้ AFTA ของกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่มีโจทย์ที่ต้องดูแล รัฐบาลควรมีการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการดูแล เพื่อจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจากการขออนุญาตนำเข้าข้าวไปใช้เป็นกองทุนพัฒนาชาวนา ป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เกี่ยวข้องที่มาจากหลายสมาคม เช่น สมาหกรณ์ค้า, สมาอุตสาหกรรม, สมาคมผู้ค้าข้าวถุง, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, สมาคมโรงสีข้าวไทย, สมาคมชาวนาไทย และสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ซึ่งล้วนแต่อยู่ในคณะกรรมการบริหารการนำเข้าข้าวภายใต้กรอบ AFTA

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เคาะเกณฑ์ระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาล ล็อตใหม่ 3 แสนตัน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการระบายข้าว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 3 แสนตัน จากสต็อกทั้งหมด 6 ล้านตัน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่ต้องการให้ระบายข้าวในช่วงราคาดีและไม่กระทบต่อราคาข้าวในตลาด ขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปิดระบายข้าว เพราะผลผลิตข้าวหน้าปีส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแล้ว และแนวโน้มราคาดีขึ้นเรื่อยๆ โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 590 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิตันละ 1,090 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ข้าวที่จะระบายเป็นข้าวใหม่ ฤดูผลิตปี 2551/2552 ถือเป็นข้าวคุณภาพดีและตลาดต้องการ โดยมีแผนจะระบายอย่างต่อเนื่องครั้งละ 3-5 แสนตัน

นางพรทิวา กล่าวถึงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ด้วยว่า ยังติดปัญหาที่ผ่านมาราคาไม่ขึ้นพอ เพราะเจรจากับประเทศที่ตกลงซื้อขายได้แล้ว ราคาข้าวปรับขึ้นอีก ทำให้ยังตกลงกันไม่ได้ แต่มีแผนจะเปิดเจรจาใหม่กับหลายประเทศที่เสนอซื้อข้าวไทยเข้ามา อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย

ด้านน.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะระบายข้าวในสต็อก แต่ควรระบายในปริมาณไม่เกิน 3-5 แสนตัน ต่อเนื่องทุกๆ 2 เดือน โดยระบายเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกแบบไม่ยกล็อต เพื่อไม่ให้ราคาข้าวผันผวนมาก

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เริ่มจะระบายได้ เพราะราคาข้าวในประเทศช่วงนี้ อยู่ในช่วงราคาที่ดีเกิน 10,000 บาทเศษ สูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้เป็นราคาอ้างอิง ประกอบกับข้าวเปลือกไม่ได้ออกสู่ตลาดมากนักกว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูนาปรังอีกครั้งก็เป็นช่วงปลายเดือนก.พ.-มี.ค. แต่ควรระบายไม่เกิน 3-5 แสนตัน ส่วนราคาข้าวจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยการนำเข้าข้าวของอินเดีย ซึ่งปีนี้ การส่งออกข้าวของไทย

สินค้าที่จะเป็นพระเอก คือข้าวหนึ่ง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ที่ไทยส่งออกได้ 3.6 ล้านตัน เนื่องจากอินเดียไม่ส่งออกทำให้ไทยครองตลาดเกือบทั้งหมด

ที่มา โพสต์ทูเดย์

สหรัฐยกชั้นแจ๊ซเม่น 2 แข่งข้าวหอมไทย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่านายแอนดรูว์ หว่อง หัวหน้าผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสายพันธุ์ Jazzmen หรือแจ๊ซเม่น ภายใต้ตราสินค้า Jazzmen Rice LLC ได้วางแผนขยายการผลิตสายพันธุ์ Jazzmen อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทเตรียมส่งเสริมให้มีการขยายผลผลิตจากปี'52ประมาณ 500 ตัน เป็น 63,000 ตัน ภายในปี'54 ซึ่งเทียบเป็นปริมาณ 18% ของยอดนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเมื่อปี'51 ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวจะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 10 เท่าในปีนี้ เนื่องจากข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวผลิตและดำเนินการในตลาดสหรัฐอเมริกา จึงมีต้นทุนการผลิตขนส่ง ตลอดจนราคาขายปลีกที่ถูกกว่าข้าวหอมมะลิจากไทยมาก

ทั้งนี้จากการทดสอบผลการตอบรับข้าว Jazzmen ในตลาดสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าผู้บริโภคจำนวนมากชอบรสชาติข้าว Jazzmen เป็นอย่างมาก โดยเชฟที่มีชื่อเสียง Susan Spicer ได้นำข้าว Jazzmen ไปทดสอบปรุงอาหาร โดยระบุว่าคุณสมบัติใกล้เคียงข้าวหอมมะลิจากไทยมากทั้งด้านความสดและความหอม

"แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยระบุว่า ข้าวดังกล่าวยังขาดความหอมกว่าข้าวหอมมะลิจากไทยมาก แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัย หลุยเซียน่า กำลังเร่งค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว Jazz men รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มความหอมให้มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะแย่งตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย โดยเฉพาะตลาดแคนาดาซึ่งปัจจุบันนำเข้าข้าวจากไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแคนาดามีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากอนาคตแคนาดาหันไปนำเข้าข้าว Jazzmen แทนข้าวหอมมะลิจากไทย ไทยอาจสูญเสียมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิในแคนาดาได้ ซึ่งปัจจุบันไทยมีการส่งออกประมาณ 53.15 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,749 ล้านบาท" รายงานข่าวระบุ

ที่มา ข่าวสด

เงินเพื่อราคาอาหาร ความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้าม

ผลสำรวจของบลูมเบิร์ก ที่สอบถามความเห็นจากผู้ส่งออกและผู้นำเข้าข้าว รวมทั้งนักวิเคราะห์ คาดว่าราคาข้าวอาจพุ่งขึ้น 63% ไปอยู่ที่ระดับ 1,038 ดอลลาร์ต่อตันในปีนี้ จากราคา 638 ดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว ผลจากการที่ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวมากขึ้น และเกิดภาวะขาดแคลนข้าวในอินเดีย ขณะที่รัฐบาลสหรัฐ ทำนายว่า นมผงขาดมันเนยจะทะยานขึ้น 39% ส่วนเจ.พี.มอร์แกน เซส แอนด์ โค ทำนายว่า ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้น 25%

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เผยว่าราคาอาหารโลกที่เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเดือนพ.ย. ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2551 โดยราคาสินค้าเกษตรในปีที่ผ่านมา เคลื่อนไหวต่ำกว่าสัญญาณซื้อขายทองแดงล่วงหน้า ที่ทะยานขึ้น 2 เท่า และราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นถึง 57% โดยภาวะถดถอยที่รุนแรงที่สุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จะกระตุ้นความต้องการอาหาร และราคาสำหรับผู้ซื้อโภคภัณฑ์ ขณะเดียวกัน ก็เพิ่มจำนวนผู้หิวไทย ซึ่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุว่า มีมากกว่า 1,000 ล้านคนแล้ว ในปัจจุบัน

นายโอลิเวอร์ คราฟท์ ผู้จัดการกองทุน ดีบี แอดไวเซอร์ส ในเครือดอยช์แบงก์ ประเมินว่า การลงทุนโภคภัณฑ์ทางการเกษตร จะมีจำนวนมากในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ส่วนผู้ที่ไม่สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้ออาหารได้ มีความเสี่ยงกลายเป็นคนอดอยาก ขณะเดียวกัน ประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับรายได้ที่สูงขึ้น ช่วยกระตุ้นการบริโภคในจีนและอินเดีย โดยความต้องการนมในจีน เริ่มฟื้นตัวหลังจากเกิดวิกฤตินมปนเปื้อนมลามีน ซึ่งคร่าชีวิตเด็กอย่างน้อย 6 ราย และทำให้เด็กป่วยเกือบ 300,000 ราย ขณะที่ภัยแล้งในอินเดียและอาร์เจนตินา รวมทั้งได้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ ก็ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง

บาร์เคลย์ส แคปิตอล รายงานว่า หลายประเทศมีปริมาณข้าวคงคลังต่ำมาก ทำให้ภาวะเงินเฟ้อราคาอาหาร กลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี 2553 เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ที่มีส่วนทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในปี 2550 และ 2551 ยังคงมีอยู่

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ (ยูเอสดีเอ) ประเมินว่าปริมาณข้าวโพดคงคลังและข้าวคงคลัง จะลดลงก่อนฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ขณะที่องค์การน้ำตลระหว่างประเทศ (ไอเอสโอ) คาดว่าทั่วโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จนถึงเดือน ก.ย. ส่วนยูเอสดีเอ คาดว่าปริมาณน้ำตลคงคลังจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2538

นายพอล โพลแมน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ยูนิลีเวอร์ ผู้ผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภครายใหญ่กล่าวว่า ราคาอาหารมีแนวโน้มทะยานขึ้น ทำให้บริษัทต้องเพิ่มการจัดการจัดหาอาหาร เพื่อนำอาหารเหล่านั้นส่งถึงมือผู้บริโภค ขณะที่นางโจเซตต์ ซีราน ผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (ดับเบิลยูเอฟพี) ประเมินว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะช่วยฟื้นฟูภาวะขาดแคลน และคาดว่า ความผันผวนด้านราคาและการจัดหาจะเกิดขึ้นในอนาคต

ยูเอสดีเอ ทำนายว่า การบริโภคอาหารที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ปริมาณข้าวในคลังลดลงมาอยู่ที่ระดับ 85.9 ล้านตัน ในปีงบประมาณเงิน 2552-2553 จากสถิติสูงสุด 146.7 ล้านตัน เมื่อปีงบประมาณเงิน 2554-2555 โดยนายศรีณูญ เจียมสินกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ เอเชีย โกลเดน ไรซ์ ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของไทย คาดว่า ราคาข้าวจะทะลุระดับ 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้กำลังผลิตลดลง ผนวกกับการที่ฟิลิปปินส์และอินเดีย เพิ่มการนำเข้าข้าว

ขณะที่บลูมเบิร์ก ระบุว่า ผู้ส่งออกและนำเข้าข้าว และนักวิเคราะห์ในเวียดนาม ไทย อินเดีย สิงคโปร์ และปากีสถาน ประเมินว่า ราคาข้าวไทยจะพุ่งสู่ระดับ 1,038 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของปี 2551

โกลด์แมน แซคส์ กรุป อิงค์ วาณิชธนกิจชั้นนำของสหรัฐ คาดว่าราคาข้าวโพดและถั่วเหลือง จะพุ่งขึ้นจนถึงปี 2554 โดยราคาข้าวโพดจะพุ่งสู่ระดับ 4.75 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ในปีนี้ และแตะระดับ 5 ดอลลาร์ในปี 2554 เนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น ส่วนถั่วเหลืองจะพุ่งแตะ 11 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ในช่วง 12 เดือน และมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ในปี 2554

ยูเอสดีเอ ชี้ว่าราคานมผงขาดมันเนยที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นมมออบและนมผงสำหรับเด็ก จะพุ่งสู่ระดับเฉลี่ย 1.275 ดอลลาร์ต่อปอนด์ จากราคา 92 เซนต์ เมื่อปีที่แล้ว ส่วนราคาชีสจะทะยานขึ้น 28% และราคาน้ำมันเมล็ดพาสเจอร์ไรซ์ จะพุ่งขึ้น 31% ขึ้นไปอยู่ที่ 16.75 ดอลลาร์ ต่อ 100 ปอนด์ โดยนายไมเคิล ฮาร์วีย์ นักวิเคราะห์ระหว่างประเทศ แครี ออสเตรเลีย กล่าวว่า ราคานมมีแนวโน้มทะยานขึ้นอีก

เวสต์แพค แบนกิง คอร์ป ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ประเมินว่า ราคานมผงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 20% จนทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อตัน ในช่วงต้นปี หลังจาก ฟอนเทอร์รา ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวว่า ราคานมผงสัญญาส่งมอบเดือน ก.พ. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 3,523 ดอลลาร์ต่อตัน สูงสุดในรอบ 16 เดือน

รายงานของ เจ.พี. มอร์แกน เชส ระบุว่า การจัดหาไขมันทั่วโลก จะยังคงจำกัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 และมีความเสี่ยงว่าราคาน้ำตาลในเดือน มี.ค. และ พ.ค. จะพุ่งขึ้นอีก 28% ไปอยู่ที่ระดับ 30 เซนต์ต่อปอนด์

นายโดรบี มิสทรี ผู้อำนวยการ กอดเรจ อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในผู้รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย คาดว่าน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้กันมากที่สุดในโลก จะพุ่งสู่ระดับ 3,000 ริงกิตต่อตัน ภายในเดือน มี.ค. เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้เกิดภัยแล้งทำลายผลผลิตในเอเชีย และคาดว่ากำลังผลิตในปีหน้าจะลดลง

เอฟเอโอ เนบว่า โลกควรเพิ่มกำลังผลิตอาหารอีก 70% ในช่วง 10 ปี เนื่องจากประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 9,100 ล้านคน ในปี 2593 จากระดับ 6,800 ล้านคน ในปัจจุบัน โดยนายเจฟฟรีย์ เซาท์ หัวหน้านัก

ยุทธศาสตร์การลงทุน เรย์มอนด์ เจมส์ แอนด์ แอสโซซิเอท กล่าวว่า อาจมีจลาจลเกิดขึ้น ถ้านักการเมืองไม่สามารถจัดหาอาหารให้เพียงพอกับประชาชนในประเทศ หนึ่งในสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการจัดหาหน้าสะอาดและการสร้างห้องสุชา คือ ประชาชนต้องการอาหาร เมื่อพวกเขามีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ฟิลิปปินส์ยอมชดเชยไทย ข้าวอาฟตา 3.7 แสนตัน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ไทยได้เจรจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ขอให้ชดเชย กรณีที่ไม่ยอมลดภาษีนำเข้าข้าวตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) นั้น ความคืบหน้าล่าสุดการเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว โดยทางฟิลิปปินส์ยอมให้โควตานำเข้าข้าวจากไทย โดยปราศจากภาษีปริมาณ 3.7 แสนตันตามที่ไทยร้องขอ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหาในร่างข้อตกลง (TEXT) เมื่อแล้วเสร็จ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ขณะนี้ ฟิลิปปินส์ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากไทย ในอัตราสูงถึง 40% ซึ่งปริมาณโควตาที่ไทยเรียกร้องจากฟิลิปปินส์ นั้น มาจากการคำนวณปริมาณส่งออกไปตลาดฟิลิปปินส์ย้อนหลัง 3 ปี

ส่วนประเด็นที่ฟิลิปปินส์ได้ขอบรรจุให้สินค้าน้ำตาลทราย เป็นกลุ่มสินค้าไม่ลดภาษีนั้น ไทยอาจยอมตามข้อเสนอของฟิลิปปินส์ ซึ่งฟิลิปปินส์ได้ยื่นข้อเสนอการลดภาษีน้ำตาลทรายภายใต้อาฟตา มาให้ไทยพิจารณาแล้ว โดยเสนอลดภาษีน้ำตาลเป็นขั้นบันได ปี 2009-2011 จะลดภาษีเหลือ 38% ปี 2012 ลดเหลือ 28% ปี 2013 ลดเหลือ 18% ปี 2014 ลดเหลือ 10% และปี 2015 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย จะลดเหลือ 5%จากที่ก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์มีท่าทีที่จะไม่ยอมลดภาษีน้ำตาลทราย

นางพรทิวา กล่าวภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารการนำเข้าข้าว ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ว่า ได้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว มารับฟังเงื่อนไขนำเข้า พร้อมข้อเสนอแนะการออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อดูแลการนำเข้าข้าว ซึ่งยอมรับว่า ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของการนำเข้าสินค้าภายใต้กรอบอาฟตาที่ภาษีเหลือ 0% จึงกำหนดมาตรการในการกำกับดูแล ขั้นตอนจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาหากได้รับความเห็นชอบเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ปี 2553 ภาษีนำเข้าข้าวอัตรา 0% โดยไม่มีโควตา ทางรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการ ได้แก่ กำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า โดยกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศกำหนด ผู้นำเข้าต้องมีคุณสมบัติ/เอกสาร ประกอบดังนี้ สำเนาใบรับรองมาตรฐาน/สุขอนามัยอื่นๆ จากประเทศต้นทาง สำเนาใบรับรองสุขอนามัยพืช สำเนาใบรับรองปลอด GMOs ใบรับรองมาตรฐานสินค้านำเข้า-มาตรฐานอื่นๆ เพิ่มเติม สำเนาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form D ระบุชนิดข้าวและปริมาณที่จะนำเข้า กำหนดด่านนำเข้า ให้นำเข้าเฉพาะด่านที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจพืชประจำอยู่ ติดตามการใช้ข้าวนำเข้า เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสินค้าข้าวนำเข้า เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาชาวนา ด้านระบบติดตามการนำเข้า วางระบบติดตามสถิติการนำเข้าเป็นรายสัปดาห์ โดยประสานขอความร่วมมือจากกรมศุลกากร

การวางระบบติดตามข้อมูลการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายสัปดาห์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังการนำเข้าและวางมาตรการรองรับ

ด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ ทั้งนี้ มีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมดูแลด้วยได้แก่ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร เป็นต้น และกำหนดช่วงเวลานำเข้าตามช่วงที่ฤดูกาลผลิตออกสู่ตลาด เป็น 2 ช่วง ได้แก่ เดือน พ.ค.-ก.ค. และ เดือนส.ค. -ต.ค.

ขณะเดียวกัน กรมการค้าต่างประเทศ ยังเตรียมเปิดสายด่วนอาฟตา 1385 เพื่อรับข้อร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีดังกล่าว ซึ่งจะมีการติดตามผล เพื่อรายงานสถิติทุกวัน อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีอาฟตาไทยน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า เนื่องจากมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ทูนาหรับรุกอีกสน‘แปรรูปข้าว’

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยว่า ล่าสุดประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง โดยมีประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำ ได้ประสานมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอเข้ามาทำธุรกิจการแปรรูปข้าวในเชิงอุตสาหกรรมแทนการขอเช่าที่ดินเพื่อทำนา หลังจากรัฐบาลได้ปฏิเสธไปเมื่อปี ที่ผ่านมามจนทำให้ประเทศอาหรับย้ายฐานไปเช่าที่ประเทศเพื่อนบ้านปลูกข้าวแทน

“แต่ปรากฏว่าผลผลิตในประเทศเหล่านั้นไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ทำให้ประเทศกลุ่มตะวันออกกลางกลับมาเจรจากับไทยอีกครั้ง” นายประเสริฐ กล่าว

อธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า การขอเข้ามาลงทุนในลักษณะดังกล่าวจะต้องพิจารณาว่าผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ เพราะหากเป็นนอมินีก็จะมีผลกระทบเหมือนกับการนอมินีเช่าที่นา

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เป็นห่วงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน หรืออาฟตา โดยเฉพาะการที่มีนายทุนไทยลักลอบนำพันธุ์ข้าวหอมมะลิไปปลูกในฝั่งกัมพูชาเพื่อนำกลับเข้ามาสวมสิทธิในการส่งออกและขายในประเทศ

“การปลูกในเขมรมีต้นทุนที่ตันละ 6,000 บาท ต่างจากในไทยที่สูงถึงตันละ 1 หมื่นบาท แต่คุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมของไทยเกือบ 100% ฉะนั้นข้าวหอมมะลิกัมพูชาจึงน่าวิตกมากกว่าข้าวหอมเวียดนาม” นายประเสริฐ กล่าว

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการตามแนวชายแดนให้ช่วยป้องกันการลักลอบนำเมล็ดพันธุ์ข้าวออกนอกประเทศ และไม่ให้โรงสีนำข้าวจากกัมพูชาเข้ามาปลอมปน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

โควตาข้าว EU

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปอียูปี 2553 แล้ว แบ่งเป็นข้าวขาว 21,455 ตัน ให้กับผู้ส่งออก 106 ราย ลดลงจากปีก่อน 114 ราย ข้าวหัก 52,000 ตัน ให้กับผู้ส่งออก 12 ราย จากปีก่อน 13 ราย โดยแบ่งการส่งออกเป็น 3 งวด ได้แก่ งวดแรก ส่งออกเดือน ม.ค. 53 มีข้าวขาว 10,727 ตัน ข้าวหัก 36,400 ตัน งวดที่ 2 เดือน เม.ย. ข้าวขาว 5,364 ตัน ไม่มีข้าวหัก และงวดที่ 3 เดือน ก.ค. เป็นข้าวขาว 5,364 ตัน ข้าวหัก 15,600 ตัน สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรโควตาข้าวไปยังสหภาพยุโรปปี 2553 ได้หลักเดียวกับปี 2552 ผลการจัดสรรข้าวขาวปีนี้ มีผู้ส่งออกที่ได้รับจัดสรรสูงสุด 10 บริษัทแรก ได้แก่ วุฒิชัยโปรดิวิส์ 2,721 ตัน, ยูนิเวอร์แซลไรซ์ 2,424 ตัน, นครหลวงค้าข้าว 2,019 ตัน, ซี.พี. อินเตอร์เทรด 1,920 ตัน, เอลล์บา บางกอก 1,770 ตัน, อินเตอร์เนชั่นแนลไรซ์ แอนด์โปรดักท์ 1,330 ตัน, ไรซ์แลนด์ฟูดส์ 1,287 ตัน, เจียแม็ง 1,216 ตัน, กรุงเทพค้าข้าว 994 ตัน ส่วนผู้ส่งออก 12 รายที่ได้รับจัดสรรโควตาข้าวหักในปีนี้ได้แก่ ข้าวศรีไทยใหม่ 13,407 ตัน, เอเชียโกลเด้นไรซ์ 9,239 ตัน, ดับบลิวแอนด์พีเอ็กพอร์ต 8,163 ตัน, กรุงเทพค้าข้าว 6,288 ตัน, โรงสีชัยภูมิรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) 4,476 ตัน, ชัยประสิทธิ์พีชผล 3,401 ตัน, ซี.พี.อินเตอร์เทรด 2,565 ตัน, อินเตอร์เนชั่นแนลไรซ์แอนด์โปรดักท์ 2,426 ตัน, วิริยะโรจน์ 1,455 ตัน, เต็กเส็งไรซ์มิลล์ 432 ตัน, โรงสีเอกไรซ์ 100 ตัน และไทยฮา 48 ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เวียดนาม

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่า ในปี 2553 เวียดนามจะส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตร ป่าไม้ และ อาหารทะเลได้เป็นมูลค่า 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ข้าวเวียดนามจะส่งออกได้จำนวน 5.5 ล้านตัน

นาย Trang Hieu Dung หัวหน้าแผนกการวางแผน กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2553 ราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรเวียดนามมีเพิ่มสูงขึ้น

นาย Truong Thanh Phong ประธานสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) กล่าวว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 ราคาส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเกือบ 20 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 650 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ตัน และคาดว่าราคาส่งออกข้าวจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น

จนถึงปัจจุบันนี้ ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามได้ลงนามสัญญาส่งออกข้าวของปี 2553 จำนวน 2.38 ล้านตัน โดยจะส่งออกข้าวในไตรมาสแรกของปี 2553 จำนวน 1.5 ล้านตัน

รายงานข่าวแจ้งว่า ในปี 2554 เวียดนามจะเปิดตลาดข้าวในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปรากฏว่า ข้าวจากต่างประเทศได้ทะลักเข้าตลาดข้าวเวียดนามเป็นปริมาณมากอยู่แล้ว โดยเฉพาะข้าวไทย กัมพูชา และ ใต้หวัน มีการขายปลีกและขายส่งในตลาดของนครโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียง

ผู้ค้าข้าวรายหนึ่งกล่าวว่า ในแต่ละวันเขาสามารถขายข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างน้อย 100 กิโลกรัม ขณะที่ขายข้าวเวียดนามได้เพียง 50 กิโลกรัม โดยข้าวต่างประเทศที่เป็นที่นิยมของลูกค้าชาวเวียดนามคือ ข้าวไทย และข้าวกัมพูชา

ผู้เชี่ยวชาญข้าวเวียดนามมองว่า ข้าวชนิดต่าง ๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้รับความนิยมทั้งพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ต่างจังหวัดของเวียดนาม รวมทั้งพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของเวียดนาม

ศาสตราจารย์ Vo Tong Xuan อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย An Giang ในเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามมีข้าวหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง อาทิ นางนัง (Nang Nhang) นางเฮือง (Nang Huong) และตำ สวาน (Tam Xoan) แต่มีผลผลิตต่อปีที่ค่อนข้างต่ำ และไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จึงถึงเวลาแล้วที่เวียดนามควรจะให้ความสนใจกับคุณภาพของข้าว ไม่ใช่ให้ความสนใจเฉพาะปริมาณ เนื่องจากคุณภาพข้าวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการต่อสู้ในตลาดข้าว

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นาย Arthur C. Yap รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า ในขณะนี้ฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าวประมาณ 2.5 ล้านตัน โดยอยู่ในคลังของ NFA ประมาณ 995,000 ตัน อยู่ในครัวเรือนของประชากรประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออยู่ในมือของภาคเอกชน ทั้งนี้เมื่อคำนวณจากความต้องการบริโภคข้าววันละประมาณ 36,300 ตัน จึงคาดว่าสต็อกข้าวในขณะนี้เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 28 วัน

กระทรวงเกษตร คาดการณ์ว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ผลผลิตข้าวอาจจะมีจำนวนลดลง เนื่องจากปรากฏการณ์ El Nino ได้ทำให้มีฝนตกน้อยลงในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ โดยในขณะนี้กระทรวงกำลังดำเนินการ

ประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งความเสียหายของผลผลิตด้วย ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เคยเผชิญกับปรากฏการณ์ El Nino เมื่อปี 1998 ซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายไปประมาณ 2.36 ล้านตัน

นาย Rex C. Estoperez โฆษกขององค์การอาหารแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippine National Food Authority; NFA) กล่าวว่า บริษัท Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood 2) ได้ตกลงที่จะจัดหาข้าวให้ NFA จำนวน 112,500 ตัน ซึ่งบริษัทประมูลข้าวได้เมื่อวันที่ 4 พ.ย. และ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ NFA ก็ซื้อข้าวเพิ่มเติมจากเวียดนามอีก 208,951 ตัน จากการประมูลเมื่อวันที่ 8 พ.ย. และ 15 ธ.ค. ด้วย

นาย Rex C. Estoperez ยังกล่าวด้วยว่า ในปีนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ NFA จัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรจำนวน 584,300 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีการจัดหาจำนวน 450,000 ตัน

รัฐบาลของฟิลิปปินส์และเวียดนามได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ มีความสามารถในการต้านทานโรคและวัชพืช และมีการปรับตัวได้ดี เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารหลักของประเทศ

กิจกรรมการวิจัยประกอบด้วยวิธี Palay Check และการบริหารจัดการวัชพืชแบบองค์รวม (Integrated Pest Management: IPM) ในการเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือก ซึ่งวิธี PalayCheck เป็นวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในขณะที่ IPM ใช้การจัดการทางเกษตรและชีววิทยาประกอบกัน

จากข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า เวียดนามเป็นแหล่งนำเข้าข้าวที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกตั้งแต่ปี 2551 โดยมีการนำเข้ามากถึง 2.4 ล้านตัน และจะมีการนำเข้าอีกประมาณ 2 ล้านตันในปี นี้ เนื่องจากประสบปัญหาพายุไต้ฝุ่น ซึ่งทำลายข้าวจำนวนมากของฟิลิปปินส์ ประมาณ 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 0.85 ล้านตันของข้าวที่สีแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปี 2553

ที่มา Riceonline.com

